

การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชี

นำเสนอเมื่อ : 4 ต.ค. 2562

ด่วนที่สุด

การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๑๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. อื่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๘๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๒.๒/๕๑๙
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าได้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ให้ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาใด ให้กำหนดเป็นประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
และมีความจำเป็นต้องการจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เจ้าของบัญชีด้วย ผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหารือร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อหาแนวทางการ
การบริหารงานบุคคลในกรณีดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทบทวนและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อเสนอคุรุสภาพิจารณาออกหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ของ กศจ. ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนฯ
และขออนุมัติหลักการในกรณีเดียวกันด้วย

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องการจัดการเรียนการสอน เป็นรายจังหวัด เป็นการกำหนด
เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น รวมทั้งได้วางแนวปฏิบัติไว้ด้วยแล้ว
ดังนั้น การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. อื่น จึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

/เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พินะสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

1. [ไฟล์ที่ 1 สพท.ทุกเขต](#)
2. [ไฟล์ที่ 2 ศรจ.ทุกจังหวัด](#)
3. [ไฟล์ที่ 3 สศศ.](#)

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562